

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางนิระดาพร โสชาลี	ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑	นิระดาพร โสชาลี	
๒	นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๓	นายบพิธ สุวรรณภูสิทธิ	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓	บพิธ สุวรรณภูสิทธิ	
๔	นายบุญมี หม่อมลุดัน	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔	บุญมี หม่อมลุดัน	
๕	นายประมวล ยิ่งนอก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕	ประมวล ยิ่งนอก	
๖	นายสำรอง ผางแพ่ง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖	สำรอง ผางแพ่ง	
๗	นายมังกร ชูเชิด	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗	มังกร ชูเชิด	
๘	นายภาณุวัชร บุญเทพ	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘	ภาณุวัชร บุญเทพ	
๙	นายสมพร วินซีแซง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙	สมพร วินซีแซง	
๑๐	นายสุรพล ศรีบุญเรือน	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐	สุรพล ศรีบุญเรือน	
๑๑	นายพิเชษฐ ปานด้วง	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒	พิเชษฐ ปานด้วง	
๑๒	นางแดง ศรทศพล	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓	แดง ศรทศพล	
๑๓	นายประยูร ศรีโพนเพ็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๔	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๑๔	นายไกรสิทธิ จำปามี	เลขานุการสภา อบต.	ไกรสิทธิ จำปามี	
	ผู้ไม่มาประชุม			
๑	นายกทอง นาเหล็ก	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑	กทอง นาเหล็ก	ลากิจ
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายสมบัติ ปานด้วง	รองนายก อบต.	สมบัติ ปานด้วง	
๒	นายนิพนธ์ สามล	รองนายก อบต.	นิพนธ์ สามล	
๓	นายนิติเดช พิมพ์พิค้อ	เลขานุการนายก อบต.	นิติเดช พิมพ์พิค้อ	
๔	จ.อ.สุภัช สีราบัว	รองปลัด อบต.	สุภัช สีราบัว	
๕	นางรัตน์ พิมพ์ลัย	หน.สำนักปลัด อบต.	รัตน์ พิมพ์ลัย	
๖	นายเฉลิม โคตรทา	ผอ.กองช่าง	เฉลิม โคตรทา	
๗	นางสาวอุมารณ นาเหล็ก	นักวิเคราะห์ฯ	อุมารณ นาเหล็ก	
๘	พ.จ.อ.ธีระพงษ์ ศรีสัด	เจ้าพนักงานธุรการ	ธีระพงษ์ ศรีสัด	
๙	นางสาวพรลภัส ผงสา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	พรลภัส ผงสา	
๑๐	นางอรอุมา อินทร์แสน	นวก.การเงินและบัญชี	นางอรอุมา อินทร์แสน	
๑๑	นายทรงเดช เขาชื่น	นักทรัพยากรบุคคล	ทรงเดช เขาชื่น	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ปลัด อบต.

(เลขานุการสภาฯ)

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุมจำนวน ๑๓ คน ลา ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาญัตติการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และพิจารณาญัตติการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

-เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้พิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุมแล้ว นั้น เมื่อท่านได้ตรวจดูแล้ว จะแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใดหรือไม่

-เมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีดิฉันจะขอมติที่ประชุม หากท่านใด “เห็นควรรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือขึ้น”

(รับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง)

-รับรอง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

-ไม่มีญัตติกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

ปลัด อบต.

(เลขานุการสภาฯ)

-เรื่องที่เสนอใหม่**๔.๑ เรื่องญัตติการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖**

-เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง ฎหมายและระเบียบฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

▶ ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖

-เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวน หม่อนทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภา องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม สมัยประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่ กำหนดว่า สมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๑ วรรคแรก เมื่อ มีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเล็กรองประธานสภา ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีที่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน และวรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวัน ประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๒๑ วรรคแรก กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา ในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ฯ”

-ขอนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งตามระเบียบใน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้ติดตามประเมินผลแผน เดือน ภายในเดือนธันวาคมปีละ ๑ ครั้ง อีกทั้งเดือน ธันวาคม เป็นการรายงาน ผลการปฏิบัติงานนายกององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่แถลงนโยบายไว้กับสภา ฯ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ผู้บริหารต้องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ดังนั้นควรกำหนดสมัยประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

-เนื่องด้วย ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ไว้แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน ดังนั้นการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จะต้องนับสมัยประชุมสมัยแรกที่กำหนดไว้รวมเข้าด้วย

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง ขั้นตอน และ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้นทุกท่านคงเข้าใจแล้ว ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภา เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยหากสมาชิกท่านใดจะเสนอ ขอให้เสนอว่า จะให้มีการกำหนดสมัยประชุมกี่สมัย แต่แต่ละสมัยประชุมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ไหนถึงวันที่เท่าไรและมีกำหนดกี่วัน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอได้ค่ะ

นายบุญมี หม่อมลุดัน
(สมาชิกสภาฯ)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญมี หม่อมลุดัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้มีจำนวน ๔ สมัย ดังนี้

- สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๔ สิงหาคม-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑๕ ธันวาคม - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ
-ผู้รับรองคือ ๑.นายสุรพล ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๒.นางแดง ศรทศพล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญ ค่ะ
-หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นอีก จะได้ขอมติที่ประชุม โดยหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่นายบุญมี หม่อมลุดัน เสนอโปรดยกมือขึ้น (เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๔ สิงหาคม-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑๕ ธันวาคม - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

ปลัด อบต.

(เลขานุการสภาฯ)

๔.๒ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

▶ ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๒๑ วรรคแรก กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”

-ดังนั้นจึงขอเสนอให้ประธานสภาฯ หาหรือในที่ประชุมว่า จะกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ไหน มีระยะเวลากี่วัน

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

-ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง ขั้นตอน และ วิธีการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามหรือข้อสงสัยหรือไม่

-หากไม่มีข้อสงสัย ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หาหรือการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอ ขอให้เสนอว่า จะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ไหนถึงวันที่เท่าไรและมีกำหนดกี่วัน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอได้ค่ะ

นายสำรอง ผางแพ่ง

(สมาชิกสภาฯ)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำรอง ผางแพ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

-ขอผู้รับรอง ๒ คนค่ะ

-ผู้รับรองคือ ๑.นายบุญมี หม่อมลั่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

๒.นายพิเชษฐ ปานด้วง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

นางนิระดาพร โสชาติ

(ประธานสภาฯ)

-ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ค่ะ

-หากไม่มี ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ ในการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน โปรดยกมือขึ้น (เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

-สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๕เรื่องอื่นๆนางนิระดาพร โสชาลี

(ประธานสภาฯ)

นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์

(รองประธานสภา/สมาชิกสภาฯ)

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะเสนอความเห็นในเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ค่ะ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ขอสอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านต่างๆที่แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าจะจัดทำในช่วงเวลาไหนและใช้จ่ายเงินงบประมาณจากไหนบ้าง

นางนิระดาพร โสชาลี

(ประธานสภาฯ)

นายไกรสิทธิ์ จำปามี

(ปลัด อบต.)

-ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงค่ะ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายไกรสิทธิ์ จำปามี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ก่อนอื่นต้องเรียนว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนตั้งใจที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามอยู่แล้ว แต่ท่านนายกฯ ติดงานราชการเนื่องจากต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กระผมจึงขอชี้แจงในเรื่องดังกล่าวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-โครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านแจ้งเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้าง หรือดำเนินการซ่อมแซมนั้น กองช่างได้ดำเนินการออกไปสำรวจและประมาณราคาในการก่อสร้าง หรือในการซ่อมแซมแล้วเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยอีกไม่กี่โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการออกสำรวจเพื่อจัดทำประมาณการราคา

-ในส่วนของโครงการที่เข้าลักษณะซ่อมแซม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วบางส่วน โดยใช้งบประมาณประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

-ในส่วนของโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการที่ก่อสร้างใหม่ คงต้องหาเงินงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากรายการที่เหลือนำไปหรือจากโครงการที่ไม่จำเป็นต้องจ่าย โอนมาตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ถ้าหากไม่มีเงินงบประมาณจากรายการที่เหลือนำไปหรือจากโครงการที่ไม่จำเป็นต้องจ่าย ท่านนายกฯ ได้หารือว่าอาจจะเสนอต่อสภาฯ เพื่อขอใช้เงินสะสมมาดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งขอใช้เงินสะสมมาดำเนินการในส่วนของโครงการที่เข้าลักษณะซ่อมแซมด้วย ในกรณีที่ตั้งงบประมาณประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เพียงพอ ซึ่งหากจะขอให้สภาอนุมัติให้ใช้เงินสะสม คาดว่าจะสามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ การทำประมาณการและ รวบรวมให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูก่อนการประชุม ซึ่งทางกองช่างจะออกแบบ และทำประมาณการราคาเสร็จประมาณต้นเดือนมีนาคม

-การขอใช้เงินสะสมในกรณีดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ฯลฯ

-โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งโครงการที่มีลักษณะซ่อมแซม และโครงการที่มีลักษณะก่อสร้างใหม่ จะต้องเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปดูว่าโครงการทั้งหมดที่หมู่บ้านจัดส่งมาปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่ หากโครงการใดไม่มีปรากฏในแผนพัฒนา ก็คงต้องดำเนินการทำจัดการเพิ่มเติมแผนตามกระบวนการ ขั้นตอนที่กำหนดไว้ เมื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาแล้ว ก็จะเสนอขออนุมัติสภาฯ เพื่อขอใช้เงินสะสมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอสภาฯ ได้ประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้

มติที่ประชุม

นายสำรอง ผางแพ่ง
(สมาชิกสภาฯ)

-รับทราบ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำรอง ผางแพ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วทราบว่าได้จัดทำประมาณการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้างหรือไม่

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงค่ะ

นายเฉลิม โคตรทา
(สมาชิกสภาฯ)

-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเฉลิม โคตรทาผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การจัดทำประมาณการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้างตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม

มติที่ประชุม

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-รับทราบ

-ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่

-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขอขอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนหมอนทุกท่านที่ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดประชุม

-เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ไกรสิทธิ์ จำปามี ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนหมอน

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

วันนี้เวลา ๑๑.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จัดบันทึกไว้ถูกต้อง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประยูร ศรีโพนเพ็ก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประยูร ศรีโพนเพ็ก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) แดง ศรทศพล กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางแดง ศรทศพล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) สำรอง ผางแพ่ง กรรมการและเลขานุการ
(นายสำรอง ผางแพ่ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) นิระดาพร โสชาติ
(นางนิระดาพร โสชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖